

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch với Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND Thị xã Bùi Huy Hùng chủ trì Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch với Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thị xã.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thị xã đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2019; trong đó, chủ yếu chỉ ra những tồn tại yếu kém trong công tác chỉ đạo điều hành, trong thực thi nhiệm vụ và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn; đồng thời chủ trì thảo luận một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong Quý II 2019. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND Thị xã kết luận như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Quý II và các tháng tiếp theo, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém, bám sát nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng Cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

Để thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng do Chủ tịch, PCT giao, tránh để quên, sót việc và thực hiện chậm so với thời hạn giao; Chủ tịch yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND (Văn phòng) và các phòng, ban thực hiện một số nội dung sau:

- Các phòng, ban, đơn vị, ngoài nhiệm vụ chuyên môn được giao theo chức năng nhiệm vụ quy định; hàng tháng, hàng tuần thường có những nhiệm vụ cụ thể, quan trọng được Chủ tịch, các Phó chủ tịch giao theo các hình thức sau:

+ Nhiệm vụ tháng: được ban hành theo định kỳ vào đầu mỗi tháng;

+ Thông báo Tiếp công dân: Được ban hành mỗi tháng 2 lần theo lịch tiếp công dân;

+ Thông báo kết luận của Chủ tịch, PCT: Tại các Hội nghị giao ban, Hội nghị chuyên đề;

+ Ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Chủ tịch, PCT tại các cuộc họp (không ra Thông báo kết luận).

+ Ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Chủ tịch, PCT kèm theo các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (Ban Tiếp công dân trực tiếp theo dõi).

+ Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, PCT qua thư điện tử;

+ Chuyển văn bản đến kèm theo giao nhiệm vụ qua TDOffice

- Giao Văn phòng lập biểu tổng hợp theo dõi tất cả các nhiệm vụ trên, cập nhật thường xuyên, kịp thời các nhiệm vụ mới phát sinh, cụ thể:

+ Lập sổ ghi chép nội dung các cuộc họp (sổ ghi chép do Văn thư lưu giữ); khi có các cuộc họp, Lãnh đạo Văn phòng dự họp hoặc chuyên viên Ban TCD trực tiếp ghi chép nội dung chỉ đạo của Chủ tịch, PCT vào sổ. Nếu cuộc họp không ban hành Thông báo kết luận thì ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, PCT phải được thể hiện đầy đủ tại sổ ghi chép để theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

+ Vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo), Văn phòng tổng hợp các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Chủ tịch, PCT qua: Thông báo tiếp công dân, Thông báo kết luận HN, ý kiến chỉ đạo tại hội nghị (theo sổ ghi chép)...Trình Chủ tịch ký ban hành “Bổ sung Phân công nhiệm vụ tháng”.

+ Các nhiệm vụ được phân công hàng tháng, nếu trong tháng chưa hoàn thành hoặc không hoàn thành đều được xem xét đưa vào nhiệm vụ tháng tiếp theo.

+ Mỗi năm 2 lần: 6 tháng và 12 tháng, Văn phòng làm báo cáo tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn thông qua tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của các phòng, ban, đơn vị.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, PAKN của công dân:

Trong thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, PAKN của công dân vẫn còn một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Để khắc phục tình trạng trên Chủ tịch yêu cầu Thanh tra thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài (trong đó có một số vụ việc Chủ tịch đã có chỉ đạo cụ thể), nhất là các vụ việc đã có văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.

3. Về thực hiện Thông báo kết luận số 591/TB-UBND của Chủ tịch UBND Thị xã.

Ngày 01/4/2019, UBND Thị xã đã ban hành Thông báo kết luận số 591/TB-UBND về việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy hoạt động của Đội kiểm tra quy tắc đô thị; theo đó UBND Thị xã có chủ trương bố trí 15 lao động hợp đồng đang làm việc tại Đội kiểm tra quy tắc đô thị về làm việc tại UBND các xã, phường. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND Thị xã xét thấy việc đưa Lao động hợp đồng về làm việc tại UBND các xã phường là không phù hợp; do vậy, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thị xã thông báo dừng thực hiện Thông báo kết luận số 591/TB-UBND nêu trên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra quy tắc đô thị, phân rõ trách nhiệm, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đội kiểm tra quy tắc đô thị với Chủ tịch UBND các xã, phường; Chủ tịch UBND Thị xã giao nhiệm vụ:

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp và Đội trưởng đội KTQTĐT nghiên cứu bổ sung, sửa đổi “Quy chế phối hợp”; trình UBND Thị xã ban hành trong tháng 6/2019.

- Giao Đội kiểm tra quy tắc đô thị dự thảo Nội quy làm việc, gửi Phòng Nội vụ xem xét thẩm định, trình ký ban hành trước 15/6/2019.

- Giao Phòng Nội vụ liên hệ với UBND Thành phố Thanh Hóa, UBND Thành phố Sầm Sơn, tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã tổ chức cho các phòng, ban, đơn vị liên quan đi học tập kinh nghiệm, tham khảo mô hình tổ chức quản lý của Đội quy tắc đô thị; từ đó rút kinh nghiệm, vận dụng vào điều kiện thực tế của Thị xã Bỉm Sơn (trước 15/6/2019).

- Về giải quyết đơn kiến nghị của 15 Lao động hợp đồng làm việc tại Đội KTQTĐT: Giao phòng Nội vụ căn cứ Luật Lao động, tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với 15 Lao động đang hợp đồng làm việc tại Đội kiểm tra quy tắc đô thị, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

Văn phòng HĐND & UBND Thị xã thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch với Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thị xã; yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, HĐND (B/c);
- Chủ tịch; các PCT UBND thị xã (chỉ đạo);
- Các phòng, ban UBND Thị xã (t/h);
- Liên đoàn Lao động Thị xã (p/h);
- Lưu: VT.



Lại Thế Anh